

Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Tháng Năm C

Lời Chúa: 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38

Đừng nhìn nhau là kẻ thù

(Suy niệm của Lm. Jos T Duy Tuyển)

Những năm gần đây, trên các phương tiện truyền thông hay xuất hiện cụm từ "những thế lực thù địch" đang chĩa súng phá nhà nóc của Việt Nam. Vậy, những thế lực thù địch này ở đâu ra, sao càng ngày càng nhiều và gây lo sợ cho chính phủ đến thế?! Những có mặt để u ám là không ai giỏi thích rõ "thế lực này là ai?", và chính họ những dân oan luôn bị gán ép là kẻ thù thế lực thù địch lôi kéo, đôi khi họ cũng gán ép cho các tôn giáo kẻ thù thế lực này lôi kéo..

Thực ra, nếu mình sống tốt thì sẽ không bao giờ có thù địch. Nhật là người Việt Nam luôn coi nhau là anh em vì "tốt họ là giai huynh đệ". Con người sống biết nhường nhịn, biết nhường, biết nhường, biết nhường thì sẽ không có tranh chấp thù địch nhau. Giữa nhau là thù địch nghĩa là sẽ tranh giành miếng ăn, chỗ biết chiếm phần mình nên ai xen vào quyền lợi của mình tức là thù địch chẳng? Nếu sống bên nhau mà vẫn xem nhau là thù địch thì làm sao để tốt đẹp phát triển? Nếu vẫn xem nhau là thù địch thì vẫn còn kẻ thù và lo ngại trở ngại nhau?

Người Công Giáo không có kẻ thù. Người Công giáo nhìn đâu cũng thấy mọi người là anh em con mắt Cha trên trời. Nếu ai nói mình là người Công giáo mà còn thù ghét anh em mình tức là không còn là môn đệ của Thầy Giê-su, vì Thầy Giê-su đã nói: "Người ta có thể dẫu này mà nhưng biết anh em là môn đệ Thầy là hãy yêu thương nhau". Điều này chính Chúa Giê-su đã làm gương. Ngài đã dùng tình yêu để có thể xóa bỏ hận thù. Ngài yêu thương con người nên nên chỉ để con người quay trở về Ngài giang cánh tay ôm ấp tha. Ngài luôn kiên nhẫn trong những lầm lỗi của con người. Sẽ kiên nhẫn của Ngài không phải là người đó mà là đến thân để giúp họ cải tà quy chính. Ngài đã sống tốt đẹp như của tình yêu tha thiết khi Ngài tha thiết cho người giết hại mình. Ngài đã cứu người cùng Chúa Cha: "Lạy cha, xin tha cho họ, vì họ làm mà không biết việc họ làm".

Lạy Chúa hôm nay mới gọi chúng ta: hãy yêu tha thiết kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phúc cho kẻ nguy hại mình, cứu nguy cho kẻ vu khống mình. Vượt lên trên tình yêu tha thiết đó là lòng nhân từ bất tận của Thiên Chúa. Hãy có lòng nhân từ như Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa luôn tha thiết cho chúng ta. Lòng nhân từ của Thiên Chúa không xét đoán tội chúng ta như chúng ta đáng tội. Ngài đã yêu tha thiết và yêu tha thiết cho đến cùng.

Cuộc sống con người luôn có những sai lầm. Sai lầm do vô trí. Sai lầm do nhu cầu. Sai lầm do cố ý. Những sai lầm của tha nhân khi nào chúng ta biết mình. Đôi khi chúng ta muốn thanh trừng cho họ đi. Nhưng lạy Chúa luôn nhắc chúng ta hãy tha thiết để tha thiết. Hãy tha thiết để có bình an trong cuộc sống. Không tha thiết là ta đang ôm ung nhốt trong người khi nào mình đau nhức cần đi. Chẳng có tha thiết mới hạnh phúc và bình an.

Những đáng tiếc, nhân loại hôm nay luôn chìm đắm trong biển máu của hận thù, chia rẽ, tranh chấp và chiềm đoạt. Bên thân chúng ta đôi khi cũng khó lòng tha thiết cho những người có lỗi với chúng ta. Những người trong nhà đôi khi còn nhìn nhau như kẻ thù làm sao sống yêu tha nhân được. Việc chúng ta còn không tha thiết cho nhau làm sao sống chung với nhau. Những người trong một nước mà còn nhìn nhau cũng thù địch làm sao chúng ta sống hoà bình.

Hôm nay, Chúa muốn mọi người chúng ta hãy biết tha thiết cho nhau để mang lạy cho thế giới sống hiệp nhất và bình an. Chúa muốn chúng ta hãy dùng những nghĩa cử tha thiết, bao dung để cho Nước tình thương của Chúa trở đến.

Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con biết nhìn nhận sự yếu đuối của mình mà sống khiêm tốn trước mặt Ngài và anh em. Đấng thánh, biết cảm thông tha thiết như Ngài là Đấng của tha nhân. Amen.

*****Ghi nhớ : "Người biết nhìn hình thức mặt các ông".**

Kính chuyển:

Hồng
